

BÁO CÁO
Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng
đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC

Thực hiện văn bản số 44/TTr-NV.V ngày 20/01/2021 của Thanh tra tỉnh Yên Bái về việc báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện UNCAC. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Ban Dân tộc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Ban Dân tộc là cơ quan ngang sở, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái và tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án; chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc. Về tổ chức bộ máy, tính tới thời điểm báo cáo, Ban Dân tộc tỉnh có 03 phòng chức năng: Văn phòng; phòng Chính sách tuyên truyền; phòng Nghiệp vụ.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được cấp ủy, lãnh đạo Ban quan tâm, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng dân tộc thiểu số. Về nội bộ cơ quan, thực hiện nghiêm qui chế chi tiêu nội bộ, minh bạch kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra, ngăn ngừa kịp thời các vi phạm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức trong cơ quan luôn duy trì mối quan hệ phối hợp công tác tốt giữa các phòng ban trong cơ quan và các ban ngành tỉnh cũng như các huyện, thị xã trong thực hiện nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình, có ý thức trách nhiệm cao trước nhiệm vụ được giao, nói không với tham nhũng lãng phí, phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan. Có ý thức và trách nhiệm thực hiện quy chế cơ quan, tham gia các hoạt động xã hội, có ý thức quản lý tài sản chung của cơ quan. Thường xuyên nghiên cứu, trao đổi kiến thức để nâng cao trình